



## คุณคุณภาพผลิตครู

ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเริ่มรับปริญญากันแล้ว แต่มีคำถามตามมาว่าบัณฑิตที่จบนั้น มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะบัณฑิตครู ซึ่งสังคมจับตามองมาโดยตลอด ทำให้หลายฝ่ายสงสัยกระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตครูว่า ดีพอหรือยัง หากในอนาคตจะให้คนที่ต้องการเป็นครูมาสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อวัดคุณภาพจะดีหรือไม่ มาฟังเสียงคนอุดมศึกษาสะท้อนความคิดเห็นกัน

เริ่มกันที่ **ทรงพล แซ่ซ้อ** หรือ **ป๊าก** นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บอกว่า ขณะนี้สถาบันผลิตครูก็มีการควบคุมคุณภาพการผลิตครูดีอยู่แล้ว มีการสอบคัดเลือกคนที่เก่งเข้ามาเรียนครู และระหว่างที่เรียนก็มีการส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และจิตวิญญาณความเป็นครู แต่เด็กจะนำไปปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องส่วนบุคคล และก่อนที่จะออกไปเป็นครูนั้น ถ้าจะให้มีการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือนหลายอาชีพก็เป็นการดี เพื่อครูจะได้มีคุณภาพมากขึ้น

**หมีว** หรือ **ปิยธิดา ลิงหี่โล** นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย



ทรงพล



ปิยธิดา



ผศ.ดร.พิชิต

มหาสารคาม บอกว่า การควบคุมคุณภาพการผลิตครูยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร และผลิตออกมาจำนวนมากจนก่อเกิดปัญหาการว่างงาน แต่ครูบางสาขาที่ยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องควบคุมการผลิตครูอย่างจริงจัง ส่วนแนวคิดที่จะให้ผู้ที่จะมาเป็นครูทุกคนจะต้องสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นหมีวก็เห็นด้วย เพราะจะได้มีตัววัดมาตรฐานเดียวกัน แต่การสอบจะต้องโปร่งใส นอกจากนี้ผู้ที่มาเป็นครูนั้นจะเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูด้วย

**ผศ.ดร.พิชิต ฤทธิจรรยา** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บอกว่า สถาบันผลิตครูต่างก็มีความตั้งใจที่จะ

ผลิตครูที่มีคุณภาพอยู่แล้ว และมีการควบคุมคุณภาพหรือประเมินจากหน่วยงานภายนอกตลอดอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญกว่าสถาบันจะต้องประเมินภายในให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เน้นผลิตครูที่เก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา จิตวิญญาณความเป็นครู นอกจากนี้สถาบันจะต้องดูแลครูที่จบใหม่

ต้องพัฒนาและลงภาคสนามเพื่อหาประสบการณ์ ส่วนแนวคิดที่จะให้ผู้ที่มาเป็นครูทุกคนจะต้องสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้นเป็นแนวทางหนึ่งในการกลั่นกรองคุณภาพก่อนจะออกไปเป็นครู แต่การสอบนั้นจะต้องนำเชื่อถือและสามารถวัดผลได้จริง.